



ประกาศโรงพยาบาลแม่ออน
เรื่อง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมิน
ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ดังนั้น โรงพยาบาลแม่ออน จึงประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติ
ราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

(นายสมมิตร สิงห์ใจ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ออน

ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 เลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
 โรงพยาบาลแม่อน

ระดับดีเด่น

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	น.ส.เพ็ญภา ชั้นธรรม	นายแพทย์ชำนาญการ
2	น.ส.ศรัณยา บุรณะวิริยะกุล	นายแพทย์ชำนาญการ
3	น.ส.ธวัชรัตน์ อุ้นจิตติ	นายแพทย์ปฏิบัติการ
4	น.ส.นงเยาว์ ประภามณฑล	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
5	นางปาริชาติ กริชนิกรกุล	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
6	น.ส.อัญชลี พูลทาจักษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7	น.ส.นิตยา จักรแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
8	นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
9	นางลินดา อินพรหม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10	นางรัชดาภรณ์ กาวิวงศ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
11	นางอัญชลี สร้อยตา	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
12	นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ	จพ.วิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
13	น.ส.จันทร์แรม พรมนวล	จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
14	นางปัทริมา ใจบาล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15	น.ส.พิมพ์พัชรา ใจบาล	จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
16	น.ส.ดวงเดือน เรือนสา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
17	นางสายสวาท มาลังค์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
18	น.ส.อนุสรรา แสนสุข	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19	น.ส.จิรสุดา ห้อยยี่ภู่	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
20	นายภูพิพัฒน์ ถีนนุช	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
21	นางดารินทร์ จิवालักษณ์	เภสัชกรชำนาญการ
22	น.ส.จันทร์จิรา แสงทอง	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
23	น.ส.กวีนิธิตา สันติพงศ์	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
24	นางสุภาภรณ์ เอมแย้ม	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ระดับดีมาก

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	น.ส.นันทกา ทรายคำ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2	น.ส.ยุพาพร คุณรส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3	น.ส.เกศริน อุดหนุน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4	นางบุษบา วงศ์นาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5	นายนิยม อินใจ	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6	นางภาวิณี ปาลี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7	น.ส.พัฒนิตา มาลากร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8	นางกานดา ชัยสาร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
9	นางศศิพิมล ธาตุอินจันทร์	ทันตแพทย์ชำนาญการ
10	น.ส.ดาริกา พริงลำภู	เภสัชกรชำนาญการ
11	น.ส.โสธยา ตะยะ	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
12	นายรุทธพล กองบุญเทียม	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
13	น.ส.กนกนวล ยานะปา	จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น
เดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)
โรงพยาบาลแม่อน

ระดับดีเด่น

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายเสาร์ ประระคำ	พนักงานบัตรรายงานโรค